

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการเสนอขอถอนการปิดหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา วลัยรัชต์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและต่างประเทศ รายงานผลการเสนอขอถอนการปิดหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/๑๑๔๙๙ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แจ้งว่า ตามที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้มีหนังสือแจ้งขอถอนการปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสถาบัน ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เนื่องจากปัจจุบันยังมีนักศึกษาค้างใน หลักสูตร จำนวน ๓๘ คน จึงทำให้ไม่สามารถปิดหลักสูตรได้อย่างสมบูรณ์ และหากหลักสูตรมีสถานะปิด จะทำให้นักศึกษาที่พ้นสภาพเนื่องจากศึกษาเกินระยะเวลาการศึกษาที่กำหนดไม่สามารถกลับเข้าศึกษา ในหลักสูตรเดิมที่ปิดได้และปัจจุบันสถาบันไม่มีหลักสูตรที่สามารถเทียบเคียงได้ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว พบว่า คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้มีมติ รับทราบการปิดหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งจะปิดหลักสูตรได้อย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนักศึกษาค้นสุดท้าย สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรดังกล่าวแล้ว และอาจารย์ประจำหลักสูตรนั้น ๆ จะไปเป็นอาจารย์ ประจำหลักสูตรอื่นได้ และสำนักงานฯ ได้แจ้งการปิดหลักสูตรดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา (ก.ค.ศ.) ทราบแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ จึงไม่สามารถถอนการปิดหลักสูตร ดังกล่าวได้

ในการนี้ หากสถาบันอุดมศึกษาเคยแจ้งการปิดหลักสูตรแล้ว และประสงค์จะเปิดจัดการ เรียนการสอนหลักสูตรชื่อเดิมอีกครั้ง สถาบันจะต้องดำเนินการจัดทำเป็นหลักสูตรใหม่ แล้วเสนอหลักสูตรต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของ หลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) อนึ่ง หลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษาพิจารณาแล้ว จะดำเนินการจัดส่งหลักสูตรให้สำนักงาน ก.พ. พิจารณารับรองคุณวุฒิ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อประโยชน์ ในการบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อไป

สถาบันได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังนี้

๑. ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีมติดังนี้

๑) รับทราบข้อชี้แจงเกี่ยวกับการขอลงการปิดหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๒) ให้เสนอคณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ เพื่อโปรดทราบก่อนเสนอสภาสถาบันต่อไป

๒. ที่ประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ มีมติรับทราบผลการเสนอขอลงการปิดหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และให้นำเสนอสภาสถาบันต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบการรายงานผลการเสนอขอลงการปิดหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามที่เสนอ

ลงชื่อ

(อาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาสถาบัน

เลขานุการสภาสถาบัน

สภาสถาบัน